



แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

โทร.๐-๓๗๒๑-๑๐๒๘ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๒๑๖๓

WWW.PRACHINCITY.GO.TH



ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อนึ่ง สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถขอดูรายละเอียดที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี [www.prachincity.go.th](http://www.prachincity.go.th)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕

(นายบุญแก้ว พากเพียรศิลป์)  
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

## คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแก้ไข (ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ถึงครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  
นายบุญเกิด พากเพียรศิลป์  
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี

## สารบัญ

\*\*\*\*\*

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๔
▪ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕
▪ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง	๙
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓
❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	๒๕
▪ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	๒๗
❖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๘
▪ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรม หน่วยงานอื่น	๒๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแก้ไข (ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ถึงครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

**ขั้นตอนที่ ๒** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำ

แผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง



## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

## ส่วนที่ ๒

### แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรธรรมชาติ ๑.แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๑๒.๙๖	๑๒,๒๕๑,๘๐๐	๑๔.๔๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๑๒.๙๖</b>	<b>๑๒,๒๕๑,๘๐๐</b>	<b>๑๔.๔๒</b>	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๗.๔๑	๒๘๐,๐๐๐	๐.๓๓	สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
๒. แผนงานการศึกษา	๙	๑๖.๖๗	๓๙,๕๓๓,๖๐๐	๔๖.๕๒	กองการศึกษา
๓. แผนงานสาธารณสุข	๔	๗.๔๑	๔๒๕,๐๐๐	๐.๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๙.๒๖	๑๕๐,๐๐๐	๐.๑๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
๕.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๒๐.๓๗	๒,๐๓๐,๐๐๐	๒.๓๙	กองการศึกษา
๖.แผนงานการพาณิชย์	๑	๑.๘๕	๒๕,๐๐๐	๐.๐๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗.แผนงานงบกลาง	๕	๙.๒๖	๓๐,๐๑๖,๔๐๐	๓๕.๓๔	กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	<b>๓๙</b>	<b>๗๒.๒๒</b>	<b>๗๒,๔๔๐,๐๐๐</b>	<b>๘๕.๒๙</b>	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๐๒	กองวิชาการและแผนงาน
๒. แผนงานการศึกษา	๒	๓.๗๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๘	กองการศึกษา
รวม	๓	๕.๕๖	๙๐,๐๐๐	๐.๑๑	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย					
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๙.๒๖	๑๕๕,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๕	๙.๒๖	๑๕๕,๐๐๐	๐.๑๘	
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๑๐๐	๘๔,๙๓๖,๘๐๐	๑๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓													
						ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.										
๑	วางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	-ดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองช่าง														
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนนคร	-ปรับปรุงเกาะกลางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๙ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	ถนนปราจีนนคร	กองช่าง														
๓	ชุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปราจีนนคร	-ชุดซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	ถนนปราจีนนคร	กองช่าง														
๔	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนน และทางเท้า	- ดำเนินการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยบนถนน ล้างทำความสะอาด ตลาดสด จำนวน ๒ แห่ง	๗,๑๙๑,๘๐๐	- ถนนและทางเท้า ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - ตลาดสด ๒ แห่ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓					
						พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ค. ๒๕๖๒	ธ.ค. ๒๕๖๒	ม.ค. ๒๕๖๓	ก.ค. ๒๕๖๓	ก.ย. ๒๕๖๓
๕	รักชุมชนรักสิ่งแวดล้อม	- มีการดำเนินธนาคารขยะรีไซเคิล - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
๖	รณรงค์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	- พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชน - จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม และ ๓ มิถุนายน	๓๐,๐๐๐	ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
๗	จัดการขยะด้วยหลัก ๓ Rs	- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนลดปริมาณจากต้นทาง - มีการกำจัดขยะอันตรายที่ถูกหลักวิชาการ	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาลปราจีนบุรี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
รวม	๗		๑๒,๒๕๑,๘๐๐								

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓	
						ด.ค.พ.ย.	ธ.ค.ก.พ.	ม.ค.ก.พ.	มี.ค.เม.ย.
๑	จัดงานวันเทศบาล	- จัดให้มีการพัฒนาและพัฒนากิจกรรม ภายในสำนักงานเทศบาลพิธีทางศาสนา	๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด เทศบาล	สำนักงานปลัด เทศบาล				
๒	ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการ ดำเนินงานของเทศบาล เช่น จัดทำ เอกสารแผ่นพับ วารสาร รายงานกิจการ ประจำปี วิดีทัศน์ แผนที่เขตเทศบาล ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน	กองวิชาการ และแผนงาน				
๓	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมดังนี้ - จัดประชุมประชาคม - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน - ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองวิชาการ และแผนงาน				



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			
						พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.
๔	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมเทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ฯลฯ</li> <li>- อบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า โรงแรม ประชาชนในเขตเทศบาล รวม ๔๐ คน</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เที่ยวในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี</li> </ul>	๒๐,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	กองวิชาการ และแผนงาน				
รวม	๔		๒๔๐,๐๐๐						

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง  
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓					
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	
๑	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศักยภาพมนุษย์	-จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง ทางการศึกษาและศึกษาดูงานภายใน ประเทศ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	กองการศึกษา						
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	-อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑-๖ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์	๒๖,๑๙๒,๒๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา						
๓	อาหารกลางวัน โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๘๘,๐๐๐	โรงเรียนเมือง ปราจีนบุรี	กองการศึกษา						
๔	อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล ปราจีนบุรี	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๗,๐๓๒,๐๐๐	โรงเรียนอนุบาล ปราจีนบุรี	กองการศึกษา						



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓				
						พ.ย. ๒๕๖๒	ธ.ค. พ.ย. ๒๕๖๒	ม.ค. ก. พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.	พ.ศ. ๒๕๖๓	
๑	ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดประชากรสุนัข	- รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า กับสุนัข แมว ของประชาชน และผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม					
๒	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	-สำรวจประชากรสัตว์เพื่อให้ทราบ จำนวนสัตว์ในแต่ละท้องที่ -เพื่อให้ทราบประวัติการดูแลสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ไม่มีเจ้าของ -สามารถนำมามหาวิทยาลัย โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	- ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓					
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๓	สัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชกุมารี	-จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ อสม. ประชาชน นักเรียนเยาวชน เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า -จัดทำสปรตรตรประชำสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ให้ความรู้ในชุมชน วัด	๒๐,๐๐๐	- อาคารอนนภ ประสงค์ผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล ๕	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						
๔	อุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริวัดด้านสาธารณสุข	-อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ชุมชนและ ๓ โครงการจำนวนทั้งหมด ๕๑ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐	- ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						
รวม	๔		๔๖๐,๐๐๐								

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง  
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓				
						พ.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	
๑	ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ	- รณรงค์วันยาเสพติดโลก ๑ ครั้ง - อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน/อสม. และนักเรียน - ตรวจค้นหาผู้ใช้สารเสพติด/ไม่โรงเรียนและสถานประกอบการ - จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน ๔๐ คน	๔๕,๐๐๐	- ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
๒	อบรมพัฒนาอาชีพ		๒๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการสังคม					
๓	ฝึกอบรมภูมิคุ้มกันสลายโย ในครอบครัว	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสถาบันครอบครัวให้แก่พ่อแม่บ้าน แม่บ้านเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ๑๗ ชุมชน	๒๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการสังคม					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓												
						พ.ศ.๒๕๖๒	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	- จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ กลุ่มเยาวชน อายุ ๑๒-๑๕ ปี จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการ สังคม													
๕	พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทสตรีและครอบครัว จำนวน ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองสวัสดิการ สังคม													
รวม	๕		๑๕๐,๐๐๐															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๒				พ.ศ. ๒๕๖๓					
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	วันพ่อแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองการศึกษา										
๒	วันแม่แห่งชาติ	-จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา										
๓	จัดงานวันเข้าพรรษา	-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา										
๔	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองการศึกษา										



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองการศึกษา														
๖	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี	กองการศึกษา														
๗	ประกวดสวดมนต์หมู่สรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	- จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา														
๘	ฝึกอบรมมาวูศิลปะไทยและศิลปะการแสดงไทย	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมมาวูศิลปะไทยและศิลปะการแสดงไทย	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา														
๙	จัดงานประเพณีลอยกระทง	- จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง	๔๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา														
๑๐	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๓๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา														
๑๑	จัดงานประเพณีสงกรานต์	- จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองการศึกษา														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓				
						ค.ค.พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒	ประกวดมารยาทไทย	-จัดประกวดมารยาทไทย	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล ๑-๖	กองการศึกษา								
๑๓	ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และนันทนาการ	- สังกัก็หาตัวแทนเทศบาลแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเทศบาลระดับภาค และระดับประเทศ	๖๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองภาคตะวันออกเฉียง	กองการศึกษา								
รวม	๑๓		๖๒๐,๐๐๐										

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนให้เข้มแข็ง  
 ๒.๖ แผนงานการพัฒนาอาชีพ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๓									
						พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้า ในตลาดสด	- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ การค้าในตลาดสด จำนวน ๘๐ คน - กิจกรรม Walk rally	๒๕,๐๐๐	ห้องประชุม เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี - นอกสถานที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม										
รวม	๑		๒๕,๐๐๐												





ผศ.๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓										
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๑	อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐	- อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองปราจีนบุรี	กองวิชาการ และแผนงาน													
รวม	๑		๒๐,๐๐๐															

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี









สำนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

แบบ ผด.๐๒/๑

០០០'២២	១	កង
០០០'២២	១	១. ផ្នែកសមាគមស្រូវស្រែកម្ពុជា ក្នុងនាមសម្រាប់ការងារសេវាសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ
កម្មវិធីសេវា	និយោជក/សម្របសម្រួល កង	និយោជក

កម្មវិធីសេវាសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	เครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย	-จัดซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ตรวจจับระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย - ระบบเตือนภัยแบบไปรษณีย์ - ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแจ้งเตือน - ระบบตรวจจับควันไฟ และควมร้อน - เพื่อป้องกันอัคคีภัย - เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยจะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือที่กำหนดหมายเลขไว้ได้ สูงสุด ๘ เลขหมาย และระบบเตือนภัยแบบเสียงจะทำงานทันที - สามารถติดตั้งอุปกรณ์การป้องกันการเข้า - ออก และตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ ๘ จุดและสามารถขยายได้ถึงสูงสุด ๖๔ จุด	๘๓,๐๐๐	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	สำนักงานหลัก สำนักงาน ก.ฯ															
รวม	๑		๘๓,๐๐๐																	

ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

แบบ ผด.๐๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กรมและงบประมาณ  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ





